



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)  
CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

## นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนแก่ธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตได้อย่าง มั่นคง นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานบนพื้นฐานของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ ซึ่งความตั้งใจดังกล่าวนี้จะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานมุ่งสู่ความยั่งยืนทั้งในระดับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่บริษัทและบริษัทย่อยยึดปฏิบัติไว้ดังนี้

### 1. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นำแนวปฏิบัติในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมาประยุกต์ใช้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้รับทราบ

### 2. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงานและการให้บริการ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร และตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันจะส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า และสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว

### 3. บริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนให้แก่ลูกค้า คู่ธุรกิจ และพนักงาน ได้รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงทำการ ตรวจสอบประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืนกับคู่ค้าธุรกิจหลัก ทุกราย เพื่อส่งเสริมและยกระดับการให้บริการพร้อมลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน

### 4. การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างรอบด้าน

ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนทำการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านตั้งแต่กระบวนการก่อสร้างจนถึงระหว่างการผลิต เพื่อหาวิธีป้องกันหรือ แนวทางการลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของบริษัท และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

### 5. ร่วมสร้างการพัฒนาชุมชนและสังคม

สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และการทำดีต่อสังคม

### 6. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ห่วงใยและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

### 7. พัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล

พัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ที่จำเป็น วางแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษา ประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงสนับสนุนการเติบโตของ พนักงาน และความยั่งยืนของธุรกิจ

บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด (มหาชน)



(นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท